

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 8 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2019.

1. Đánh giá tác động của kênh truyền dẫn tín dụng tới tăng trưởng GDP, lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình VAR/ Nguyễn Đức Long, Trần Thanh Hoa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2019 .- Tr. 2 – 7

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tới tăng trưởng và lạm phát qua kênh tín dụng, đồng thời trình bày việc sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) để trả lời câu hỏi về độ lớn tác động kênh tín dụng tới tăng trưởng GDP và lạm phát cho Việt Nam trong giai đoạn 2000-2018. Với bộ số liệu tần suất quý từ 2000Q1 đến 2018Q4, mô hình xem xét tác động qua lại giữa các biến nội sinh tăng trưởng, tín dụng, lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Với lựa chọn độ trễ thích hợp, kết quả phân rã phương sai sẽ cho biết độ lớn tác động của tín dụng đến tăng trưởng và lạm phát.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Tăng trưởng GDP

2. Đánh giá an toàn Ngân hàng Trung ương – Tạo tiền đề hướng tới phương pháp kiểm toán hiện đại/ Nguyễn Trọng Chung, Trần Phú Dũng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2019 .- Tr. 12 – 15

Tóm tắt: Đảm nhiệm vai trò quan trọng đối với một nền kinh tế, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước hay còn gọi là Ngân hàng Trung ương (NHTW) luôn chứa đựng những rủi ro, có những rủi ro từ bên ngoài, nhưng có những rủi ro ngay trong nội bộ ngân hàng mà chúng ta chưa thể lường hết. Tất cả những rủi ro đó đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế. Do vậy, cần thiết phải xem xét để đánh giá an toàn hoạt động một cách có hệ thống, dựa trên những chuẩn mực cụ thể.

Từ khóa: Hoạt động Ngân hàng; Ngân hàng Trung ương; Đánh giá an toàn

3. Đánh giá điều chuyển vốn nội bộ: Công cụ quản lý rủi ro hiệu quả cho ngân hàng/ Đặng Văn Dân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2019 .- Tr. 16 – 22

Tóm tắt: Hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) không chỉ cho phép đo lường và báo cáo lợi nhuận, mà còn tăng cường cả hiệu quả quản trị rủi ro của ngân hàng. Các nghiên cứu cho thấy rằng tất cả các ngân hàng lớn và hầu hết các ngân hàng nhỏ đều sử dụng một số loại hệ thống FTP. Tuy nhiên, cũng có thời kỳ, FTP không phải lúc nào cũng được sử dụng bởi các ngân hàng nhỏ, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt

Nam. Bài viết tập trung vào khía cạnh quản lý rủi ro, vốn rất ít được khai thác của cơ chế FTP áp dụng tại ngân hàng, từ phạm vi đến cách thức mà hệ thống này phát huy vai trò quản trị rủi ro. Từ đó đề xuất hướng phát triển mô hình FTP đảm bảo hài hòa yếu tố quản lý rủi ro mà các ngân hàng Việt Nam có thể tham khảo.

Từ khóa: Định giá điều chuyển vốn nội bộ; Quản lý rủi ro; Ngân hàng

4. Ngân hàng hợp kênh – Xu hướng phát triển của ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số và một số khuyến nghị/ Nguyễn Thị Thanh Nhân, Võ Thị Ngọc Linh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2019 .- Tr. 23 – 27

Tóm tắt: Ngành ngân hàng đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và rộng khắp do những tiến bộ về khoa học kỹ thuật dẫn đến kết quả là những nhu cầu của khách hàng gia tăng, có tính cá nhân hóa và trải nghiệm dịch vụ ngân hàng liền mạch. Cùng với những tiến triển trên, định hướng ngân hàng đa kênh trở thành đặc điểm phải có của các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, vai trò của nó chưa được hiểu thấu đáo, nhất là trong bối cảnh này. Bài viết cung cấp thêm những ý kiến về ngân hàng hợp kênh dưới góc nhìn khoa học kỹ thuật cũng như những hiểu biết về khách hàng trong bối cảnh mới. Từ đó đưa ra những khuyến nghị về việc phát triển của ngân hàng thương mại để đón đầu và chuẩn bị cho xu hướng ngân hàng hợp kênh.

Từ khóa: Ngân hàng hợp kênh; Dịch vụ ngân hàng; Ngân hàng thương mại

5. Ảnh hưởng của niềm tin vào tổ chức đến ý định sử dụng internet banking của khách hàng cá nhân tại BIDV địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ Hạ Thị Thiều Dao, Trần Xuân Quảng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2019 .- Tr. 28 – 33

Tóm tắt: Để internet banking tăng số lượng khách hàng sử dụng, tăng số lượng giá trị các giao dịch trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến các sự cố an ninh mạng, các ngân hàng thương mại phải nghiên cứu về ý định sử dụng internet banking và đặc biệt là phải quan tâm đến ảnh hưởng của niềm tin khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ này. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua khảo sát 150 khách hàng cá nhân tại BIDV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nghiên cứu cho thấy ý định sử dụng internet banking phụ thuộc vào tính hiệu quả, tính dễ sử dụng, sự rủi ro, niềm tin vào tổ chức, và ảnh hưởng của xã hội.

Từ khóa: Internet banking; Khách hàng cá nhân; BIDV

6. Mối quan hệ giữa đầu tư công với tăng trưởng kinh tế và lạm phát: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Chung// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2019 .- Tr. 49 – 53

Tóm tắt: Bài viết được thực hiện nhằm nghiên cứu, tìm hiểu về những bài học kinh nghiệm trong sử dụng vốn đầu tư công từ Singapore và Australia; những thành tựu đem

lại cho tăng trưởng kinh tế của các quốc gia từ việc phân bổ vốn đầu tư công; và ảnh hưởng của nó đến tỷ lệ lạm phát trong nước. Từ đó đúc kết được bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, cần học hỏi những gì từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia này trong cách thức quản lý và sử dụng vốn đầu tư công để áp dụng vào việc tái cấu trúc vốn đầu tư công trong nước nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được mục tiêu tăng trưởng trong thời kỳ mới.

Từ khóa: Đầu tư công; Tăng trưởng kinh tế; Singapore; Australia

Trung tâm Thông tin Thư viện